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 รมว.ทรัพยากรฯตรวจติดตามการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกป่าน ้าหนาว 

วนัเสาร์ท่ี 06 มิถุนายน 2015 เวลา 18:04 น. กอง บก.ออนไลน ์ข่าวรายวนั 

คอลมัน ์: ข่าวในประเทศ 

 พล.อ.ดาวพ์งษ ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลงพื้นท่ีตรวจติดตามการแกไ้ขปัญหาบุกรุกท่ีท ากินและพื้นท่ีป่าไม ้ตามแผนปฏิบติั
การเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายต่อพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกปลูกยางพารา พื้นท่ีต าบลวงักวาง อ าเภอน ้า
หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีนายบณัฑิตย ์เทวีทิวารักษ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์พร้อม
ขา้ราชการ ผูน้  าหมู่บา้นใหก้ารตอ้นรับ และรายงานสภาพปัญหาและรายงานผลการปฏิบติัตาม
โครงการป่าสักย ัง่ยนื ปัญหาการบุกรุกป่าน ้าหนาวเกิดจากความตอ้งการท่ีดินท าการเกษตร สร้าง
ท่ีอยูอ่าศยั และเกง็ก าไรท่ีดิน มีนายทุนเขา้กวา้นซ้ือเพื่อปลูกยางพารา จากการรายงานของชุด
ปฏิบติัการพบวา่ มีนายทุน นกัการเมือง ขา้ราชการ บุกรุกปลูกยางพารานบัหม่ืนไร่ 

 พล.อ.ดาวพ์งษก์ล่าววา่ไดส้ั่งการใหผู้รั้บผดิชอบทุกระดบั ด าเนินการตามกฎหมายกบัผู ้

บุกรุกแต่จะไม่ใหเ้กิดผลกระทบกบัประชาชนในพื้นท่ีตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ก านนั ผุ ้

ใหญ่บา้นรู้ขอ้มูลดีขอใหบู้รณาการท างานร่วมกนัทุกฝ่าย  

 

 

 

 



 

 

  

เสียง...ชาวสวนยางในวนัเปิดกรีดใหม่ เข้าไม่ถึงนโยบายรัฐ-ใจช้ืนใกล้ 60 บาท 

 

updated: 06 ม.ิย. 2558 เวลา 21:00:59 น. 

ประชาชาตธุิรกจิออนไลน์ 

 "หนุนให้ปลูก แต่ไม่ส่งเสริมให้ใช้ให้ขาย" บทสรุปจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราทีว่นันีก้ย็งั

ไม่เห็นวีแ่ววว่าราคายางจะขยบัขึน้ได้มากกว่าในฤดูเปิดกรีดทีแ่ล้ววนันีเ้ร่ิมทยอยเปิดกรีดเกษตรกร

กว่า1.5 ล้านครัวเรือนกย็งัสู้ไม่ถอย เน่ืองจากการโค่นต้นยางทิง้แล้วไปปลูกพชืชนิดอืน่ต่างกม็คีวาม

เส่ียงไม่แพ้กนั ทีสํ่าคญัได้ลงทุนลงแรงกนัมาอย่างมหาศาลไปแล้ว  
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 "วรีะศักดิ์ สินธุวงศ์" ประชาสมัพนัธ์คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศ

ไทย (คสยท.) ออกมาตีแผข่อ้มูลอีกรอบวา่ นบัจากรัฐบาล คสช.เขา้มาบริหารราคาผลผลิตการเกษตร

เกิดภาวะตกต ่า รัฐบาลพยายามใชห้ลายมาตรการลงไปกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ พร้อมทั้งมี

การเชิญกลุ่มทุนมาใหค้  าปรึกษา กระทัง่ออกมาเป็นโครงการมูลภณัฑก์นัชน (บฟัเฟอร์ฟันด)์ ก าหนด

นโยบายใหอ้งคก์รของรัฐเขา้ซ้ือยางแผน่รมควนัชั้น 3 ท่ีตลาดกลางยางพาราท่ีมีอยู ่6-7 แห่ง 

 แต่ในความเป็นจริงนั้น เกษตรกรผลิตน ้ายางสดและยางกอ้นถว้ยเกือบทั้งประเทศ ส่วนยาง

แผน่รมควนัชั้น 3 มีอยูเ่ฉพาะในกลุ่มพอ่คา้ นโยบายท่ีออกมาจึงไปเอ้ือประโยชน์ใหก้บัทุน ท าให้

เกษตรกรเขา้ไม่ถึงนโยบายของรัฐ 

 ส่วนโครงการเงินกูท่ี้ใหส้ถาบนัเกษตรกรกูไ้ปสร้างโรงงานแปรรูปวงเงิน5,000ลา้นบาทนั้นก็

มีเง่ือนไขมาก ไม่มีใครกลา้กู ้ส่วนสถาบนัเกษตรกรท่ีรับซ้ือยางกอ้นถว้ยแลว้ไปจา้งองคก์ารสวนยาง 

(อ.ส.ย.) แปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 กต็อ้งรอใบรับรองแหล่งท่ีมาของสินคา้จากภาครัฐนานถึง 4-5 

เดือน 

ไม่ส่งเสริมให้ขาย 

 "วีระศกัด์ิ" บอกวา่ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบัหน่ึงต่อการพฒันาประเทศ สร้างรายไดปี้

ละนบัแสนลา้นบาทจากพื้นท่ีปลกูในปัจจุบนักวา่ 22 ลา้นไร่ มีเจา้ของสวนยาง 1.5 ลา้นราย โดยเป็น

สวนยางท่ีมีเอกสารสิทธิ 9 แสนราย และไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 6 แสนราย ซ่ึงไม่เคยไดรั้บสิทธ์ิ

จากภาครัฐ นอกจากนั้นยงัมีสวนยางของกลุ่มทุนท่ีไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 5 ลา้นไร่เศษ  

ทีผ่่านมาไทยส่งออกยางทีเ่ป็นวตัถุดบิกึง่สําเร็จรูปมสัีดส่วนมากถึง 86% แปรรูปเป็นผลติภัณฑ์เพือ่

ส่งออกและบริโภคเองในประเทศ14% ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนทีน้่อยมาก  
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ส าหรับประเทศจีนตอ้งน าเขา้ยางพารามากกวา่ 5 ลา้นตนัต่อปี ส่วนใหญ่ปลกูยางในมณฑลยนูนาน 

และมณฑลไหหล า แต่สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ท าใหย้างพาราเจริญเติบโตชา้ ถา้อากาศหนาวมากยาง

จะน็อกกรีดไม่ออก โดยเฉล่ียประเทศจีนจะกรีดไดปี้ละไม่เกิน 1 เดือน จึงท าใหจี้นหนัไปเช่าพื้นท่ี

ปลกูในลาวและพม่าจ านวนหลายลา้นไร่ เพื่อลดความเส่ียงในการน าเขา้  

วีระศกัด์ิยงัมองวา่ไทยปลกูยางมานาน 120 ปีแลว้ยงัส่งออกวตัถุดิบเกือบ 90% แปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่า

และบริโภคเองในประเทศไม่ถึง 15% ช้ีชดัวา่ "ส่งเสริมใหป้ลกูแต่ไม่ส่งเสริมใหข้าย" รัฐบาลกลบัไป

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้โครงการเสถียรภาพราคายาง ซ้ือยางน าราคาตลาดเพื่อเอามาเกบ็ ท าใหเ้กิดสต๊อก 

2.1 แสนตนั ติดมือรัฐบาลมาจนถึงทุกวนัน้ี  

 “การเอายางไปราดถนนและเสนอให้แก้ไข TOR สัญญาจดัซ้ือจดัจ้าง หรือการให้ทุกกระทรวง

ต้องมาบูรณาการร่วมกนับริโภคในประเทศกไ็ม่เป็นผล รวมถึงยกเลกิเงนิ Cess ในการส่งออก 4 เดอืน 

ทาํให้เงนิสงเคราะห์ปลูกทดแทนของชาวสวนยางหายไปกว่า 3,000 ล้านบาท และยงัเป็นการเปิดช่อง

ให้พ่อค้าขนยางไปกองทีป่ระเทศจนีกว่า 5 แสนตนั แถมยงัมสีต๊อกในไทยอยู่อกี 2.1 แสนตนั ถือว่าไป

เข้าทางกลุ่มทุนกดราคายางให้ตํา่ลงทั้งภูมภิาคจนถึงวนันีก้ย็งัแก้ไม่ตก”  

ขยายเวลาเงนิกู้ 3 โครงการเดมิ 

 “สิทธิพร จริยพงศ์” ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์

ยางพาราในขณะน้ีวา่ ราคายางขยบัข้ึนมาเกือบถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมแลว้ ซ่ึงเป็นราคาตามกลไก

ตลาด โดยรัฐบาลไม่ไดแ้ทรกแซง และหากราคายางยงัอยูใ่นระดบัน้ีต่อไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกร แต่ทางรัฐบาลและสภาเกษตรกรไดเ้ตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับไว ้หากราคายางตกต ่าลง

มาหรือเกิดวิกฤตราคายางข้ึนอีก โดยไดข้ยายเวลาโครงการเดิม 3 โครงการ คือ 1.โครงการเงินกูเ้พือ่

ประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกรวงเงิน 1 หม่ืนลา้นบาท 2.โครงการเงินกูแ้ก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อเป็น 
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เงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือยางจากเกษตรกรวงเงิน 1 หม่ืนลา้นบาท และ 3.โครงการเงินกู ้

5,000 ลา้นบาทเพื่อปรับปรุงและขยายกิจการ โดยขยายเวลาออกไปจนกว่าจะหมดเงิน 

 นอกจากนั้น ยงัเตรียมความพร้อมโครงการมูลภณัฑก์นัชนไวอี้กทางหน่ึง แต่จะรับซ้ือ

ผลผลิตจากเกษตรรายยอ่ยผา่นตลาดเครือข่าย 108 แห่งทัว่ประเทศ โดยรับซ้ือเฉพาะเกษตรกร

รายยอ่ยไม่เกินรายละ 25 ไร่ ส่วนเกิน 25 ไร่ตอ้งขายในราคากลไกตลาด ซ่ึงโครงการมูลภณัฑก์นั

ชนในฤดูกาลผลิตใหม่น้ี เป็นการเตรียมความพร้อมไวเ้ท่านั้น เน่ืองจากขณะน้ีราคายางขยบั

ข้ึนมาอยูใ่นระดบัท่ีเกษตรกรพออยูไ่ด ้ในขณะเดียวกนั ทางราชการไดเ้ตรียมความพร้อมในเร่ือง

ขอ้มูลเกษตรกรโดยการอพัเดตขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหเ้ป็นปัจจุบนัหากราคายางมี

ปัญหาจะไดใ้ชข้อ้มูลไดท้นัที 

ชีวติชาวสวนยางในวนันีย้งัคงแขวนไว้บนความไม่แน่นอนต่อไป! 

 

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกจิออนไลน์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยางใต้ วอนรัฐบาล ยดึคนืทีย่างเฉพาะรายใหญ่ 

 

updated: 08 ม.ิย. 2558 เวลา 00:20:57 น. 

ประชาชาติธุรกจิออนไลน์ 

 แกนนํา “ชาวสวนยาง” ยืน่หนังสือ สปช.รัฐบาลทบทวนนโยบายยดึคนืผนืป่าโค่นยาง

“เสียดายของ”เอาเป็นของรัฐ รายได้มหาศาล 

นายวรีะศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

(คสยท.)เปิดเผยว่าแกนนําชาวสวนยาง 4 ภาคของไทย จะเข้าพบสมาชิกสภาปฎรูิปแห่งชาติ 

(สปช.) ในกลางเดือน ม.ิย. เพือ่เสนอนโยบายการยดึคนืผนืป่า  โค่นต้นยาง 4.5 ล้านไร่  จะเสนอ

ให้รัฐบาลยดึคนืเป็นของรัฐเฉพาะรายขนาดใหญ่  ยกเว้นของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยทีท่าํกนิอยู่

ก่อนแล้ว  รัฐจะไม่สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน ได้อนุรักษ์ผนืป่า ป้องกนัไฟไหม้ป่า และป้องกนั

การบุกรุกทาํลายป่า 
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 นายอดุม  อมยิม้   รองประธาน คสยท. เปิดเผยว่านโยบายยดึคนืพืน้ทีป่่าโดยทาํการโค่น

ยางพืน้ทีบุ่กรุก  จะทาํให้ประเทศชาติต้องสูญเสียรายได้ไปประมาณ  21,000 ล้านบาท ถ้าทยอย

โค่นตามเป้าหมาย 4.5 ล้านไร่  รัฐจะต้องสูญเสียต้นทุน  ประมาณ 72,000 ล้านบาท   ส่วนรายได้

จากการกรีดยางพารา ทีจ่ะต้องสูญเสียอกีประมาณ 32,400 ล้านบาท / ปี  ยางพาราจะกรีดได้

ประมาณ 25 ปี จะต้องสูญเสียถึง 800,000 ล้านบาท  จะต้องสูญเสีย 97,000 ล้านบาท / ปี  หาก

รวม 25 ปี จะต้องสูญเสียถึงกว่า 2.4  ล้านล้านบาท 

 "โดยใช้ฐานคาํนวณจากยางพาราจะให้ผลผลติ ประมาณ  3 กก. / วนั / ไร่  โดยเฉลีย่กรีด

เดือนละ 20 วนั  จะได้ประมาณ 60 กก. /  เดือน  มเีวลากรีด 6 เดือน  จะได้ผลผลติประมาณ 360 

กก.  / ปี   โดยเฉลีย่ราคายางอยู่ที ่60  

บาท / กก." 

 

ทีม่า มติชนออนไลน์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เกษตรบูรณาการ : อุ๊ย !!! น่าอายมนัไม่จริงนึน่า 

วนัจันทร์ ที ่8 มถุินายน พ.ศ. 2558, 06.00 น. 

tags : เกษตรบูรณาการ, น่าอายมนัไม่จริงน่ีน่า  

 ติดตามการทาํงานกระทรวงเกษตรฯมานาหลายเดือนตั้งแต่มรัีฐมนตรีทีช่ื่อ “ปีติพงศ์ 

พึง่บุญ ณ อยุธยา” ทีว่่ากนัว่าเป็นคนทีรู้่เร่ืองกระทรวงเกษตรฯ ดี๋ดี   จนต่อมาสงสัยรัฐบาลมอง

ว่าน่าจะเอาไม่อยู่จงึส่ง คนทีช่ื่อ “อาํนวย ปะติเส” มาน่ังเป็นรัฐมนตรี ทีดู่แลเร่ืองของยางพารา 

เพราะดูเหมอืนว่าเขาจะรู้เร่ืองยาง เป็นอย่างดี เพราะทีผ่่านมา หลายรัฐบาลเขาคอื คนทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัเร่ืองของยางๆๆๆมาโดยตลอด  

 น่ันหมายถึงท่านน่าจะรู้เร่ืองยางพาราทั้งระบบเป็นอย่างดี เหมอืนทีค่นมองว่าการ

แก้ปัญหากระทรวงเกษตรฯ คอื “ปีติพงศ์” และการแก้ปัญหายางพาราคอื  ต้อง “อาํนวย” และก็

มคีนคดิอย่างน้ันจริงๆ  มาถึงวนันี ้มนัน่าจะเป็นบทพสูิจน์ได้หลายอย่างกบัเร่ืองของการทาํงาน

ของคนทีช่ื่อ  “อาํนวย” เพราะ โครงการมูลภัณฑ์กนัชนวนันี ้ยงัไม่มคีวามกระจ่างว่าไอ้ทีท่่าน

บอกว่าแนวคดิการแก้ปัญหายางมนัดีนักหนาในโครงการมูลภัณฑ์กนัชนทีสู่ญเงินไปกว่า 1หมืน่

ล้านบาท มนัถึงมอืใคร และขอเขยีนตัวใหญ่ๆว่ามนัช่วยใครกนัแน่  เพราะวนันี ้กรรมการที่

ตรวจสอบ ข้อเทจ็จริงในเร่ืองนี ้อย่างน้อย 2 ชุด เงยีบเป็นเป่าสาก แล้วชาวสวนยางทีเ่ป็น

เกษตรกรทีป่ลูกยางจะไปถามใคร 
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ราคายางตอนนี ้ทีม่กีารขยบัขึน้ต้องบอกว่า การทีร่าคายางพารามนัขึน้ไม่ใช่ฝีไม้ลายมอืคนทีช่ื่อ 

“อาํนวย” แต่มนัเกดิจากภาวะราคานํา้มนัทีล่ดลง ทีสํ่าคญัต่างประเทศเขาต้องการใช้ยางจึงถือ

เป็นโอกาสดี ของเกษตรกรชาวสวนยางทีจ่ะได้ขายยางราคาดีขึน้ อย่างน้อยกด็ีกว่าฤดูการกรีด

ยางทีผ่่านมา ทีบ่อกว่าดีนักหนากบัการแก้ปัญหาราคายางของรัฐบาล  ส่วนจะเดินหน้า 

 อย่างไร กค็งจะต้องตดิตามต่อไป แต่ทีแ่น่ๆ วนัทีม่กีารแถลงข่าวผลงานรัฐบาลมใีครบาง

คน บอกเร่ืองสต๊อกยางว่า ขายเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 แสนตัน ไม่มปัีญหา  คงไม่มใีครว่าท่านหรอก

ครับเพราะ เขารู้กนัทั้งบ้านทั้งเมอืงว่า รัฐบาลชุดนี ้ทาํสัญญาขายยางจริงๆ 4 ตัน แบ่งเป็น 2.1 

แสนตัน ในรัฐบาลเดิมทีผ่่านมาก่อนรัฐบาลทหารจะยดึอาํนาจในปัจจุบัน และคนทีเ่ป็นทีป่รึกษา

ดูแลเร่ืองยางกค็นเดิมกบัรัฐมนตรีชุดนี ้ทีท่าง สกย. หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวน

ยาง ทาํสัญญาขายยางให้กบับริษทั HINAN ทีสั่ญญาสรุปว่า ต้องรับยางในราคา 63 บาท และรับ

มอบยางเดือนละ2 หมืน่ตนั ภายใน 10 เดือนส้ินสุดสัญญา ในวนัที ่27 กนัยายน2558 ซ่ึงวนันี้

ตัวเลขกลมๆ ทีส่กย. รายงาน มายงักระทรวงเกษตรฯว่าส่งออกได้แล้วเพยีง 1,828 ตัน แถมราคา

ทีเ่อกชนซ้ือยางมนัเป็นราคาทีต่ํ่ากว่าทีต่กลงในสัญญา ส่วนปริมาณหรืออกีเท่าไหร่คดิกนัเอง   

เพราะมเีงื่อนงําหลายเร่ืองทีซ่่อนในสัญญา นอกจากน้ันยงัมกีารผูกสัญญาอกีฉบับหน่ึงขายยาง

อกี 2 แสนตัน ทีเ่ป็นยางซ้ือมาในสมยันีส้รุปง่ายๆ กย็างทีซ้ื่อจากเงินในโครงการมูลภัณฑ์กนัชน

น่ันเอง โดยสัญญาที ่2 HINAN ต้องรับมอบยางทั้งหมด ให้เสร็จส้ินภายในเดอืน พฤษภาคม 

2559 เทจ็จริงอย่างไร แจงกนัมาได้นะขอรับ  
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 ทีสํ่าคญัไปกว่าน้ัน แว่วว่าขณะนีก้ระทรวงเกษตรฯ กาํลงัจะช้ีแจงความคบืหน้า ในเร่ือง

การแก้ปัญหาเร่ืองยางต่อรัฐบาล  หลายคนทีท่าํงานเร่ืองยางพาราเขาค่อนข้างเป็นห่วง เพราะ

ข้อมูลเร่ืองการส่งออกยาง วนันีพู้ดตรงๆ อายแทนคนรับผดิชอบจริงๆ เพราะมข้ีอมูลของ  สกย. 

ทีเ่ตรียมช้ีแจงต่อรัฐบาล  ณ วนันี ้บอกว่าขายยางทั้งหมดไม่ถึง 2,000 ตัน แล้วทีเ่หลอืจะรับมอบ

กนัอย่างไร เพราะเหลอือกี 4 เดือนกจ็ะครบสัญญาส่งมอบ แต่วนันีไ้ม่มกีารรับยางตามทีสั่ญญา

เอาไว้ เหลอือกีเป็นแสนตัน แล้วทีผ่่านมาใครบอกต่อสังคมว่าส่งมอบยางไปแล้ว หลายหมืน่ตัน 

อุ๊ย!!!อายจริงๆ และทีผ่่านมามนัไม่จริงใช่ไหม??????  งั้นคงต้องรอเร็วๆนีว่้าจะหมู่หรือจ่า 

เพราะแว่วว่าเร่ืองนีม้กีารตรวจสอบเชิงลกึจากหลายฝ่าย อย่าหวงัจะปิดได้นาน ระวงัจะเป็นจีทูจี

เก๋รอบสองกแ็ล้วกนันะขอรับ เพราะตอนนีห้ลายฝ่ายทีท่าํหน้าทีต่รวจสอบ เขารอดูสัญญา แน่

จริงแจงมาเลยว่า มนัคอือะไร อย่าอาํอึง้ เพราะไหนๆ จะมบีริษทัการยางแห่งชาติแล้ว ช่วยทาํให้

เห็นหน่อยว่า ท่านๆ ต้องการมาแก้ปัญหายางจริงๆ อย่าให้สังคมสงสัยมนัไม่ดนีะขอรับ 

 

“กระดานดาํ” 


